

ซาอุดีอาระเบียพร้อมเป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับโลก



– ท่าน Ahmed Al Khatib เผย “GEA เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในราชอาณาจักรนี้ โดยเรากำลังเดินหน้า

เพื่อให้ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อความบันเทิงระดับโลก”

– มองหาเงินทุนราว 2.67 แสนล้านริยัลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานความบันเทิง คาดตัวเลขการใช้จ่ายเพื่อ

ความบันเทิงของผู้บริโภคแตะ 3.6 หมื่นล้านริยัลภายในปี 2573

องค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย (General Entertainment Authority หรือ GEA) เตรียม

เป็นเจ้าภาพจัดงานต่าง ๆ มากเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ โดยมีแผนจัดการแสดงสด เทศกาล และคอนเสิร์ตต่าง ๆ รวม

กว่า 5,000 รายการใน 56 เมืองทั่วทุกภูมิภาค สำหรับปี 2561 นั้นเป็นปีที่มีการแสดงเพื่อความบันเทิงเรียงคิวกัน

หลายรูปแบบมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในราชอาณาจักรนี้ ไม่ว่าจะเป็นละครเพลงและการแสดงที่เหมาะสมสำหรับทุก

ในครอบครัว การแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ไปจนถึงการแสดงดนตรีสดจากศิลปินชื่อดังก้องโลก แอลงการณดังกล่าวมี

ที่อิเว้นท์พิเศษในกรุงริยาด ซึ่งมีท่าน Ahmed Bin Aqeel Al Khatib ประธานคณะกรรมการ และท่าน Eng. Faisal Bafarat

ซีอีโอของ GEA รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วมงาน

(รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/644528/General_Entertainment_Authority.jpg)

ท่าน Ahmed Al Khatib ประธานองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย เปิดเผยว่า “GEA เร่ง

เครื่องยกระดับไลฟ์สไตล์ในทุกภูมิภาคของซาอุดีอาระเบีย ด้วยการมอบตัวเลือกและประสบการณ์ความบันเทิงที่ทั้ง
มาก

และหลากหลาย GEA อุตสาหกรรมในการดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Quality of Life) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน ให้พลเมืองและผู้อยู่อาศัย

เพลิดเพลินไปกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่า อุตสาหกรรมบันเทิงของซาอุดีอาระเบียต้องการเงินทุนมูลค่า 2.67 แสนล้านริยัล สำหรับการ
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานความบันเทิงในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานความบันเทิง
ระหว่างปี 2560-2573 นี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่ม GDP ให้กับซาอุดีอาระเบียได้ถึงปีละ 1.8 หมื่นล้านริยัล และคาดว่าตัวเลข

การใช้จ่ายของผู้บริโภคในซาอุดีอาระเบียจะเพิ่มขึ้นแตะ 3.6 หมื่นล้านริยัลภายในปี 2573

ประธาน GEA กล่าวเสริมว่า “GEA มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในซาอุดีอาระ
เบีย ด้วยจุดประสงค์อันชัดเจนในการสร้างอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก ที่จะทำให้อาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ปรากฏอยู่บนแผนที่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางเพื่อความบันเทิงระดับโลก”

Eng. Faisal Bafarat ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำองค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งซาอุดีอาระเบีย

กล่าวว่า “ปีนี้ไม่เพียงแต่จะมอบโอกาสที่มากขึ้นแก่ผู้ที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับครอบครัวและผองเพื่อน
แต่

ยังจะเป็นปีแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงในอาณาจักรอีกด้วย ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมา
จาก

โปรแกรมต่าง ๆ มากมายที่เรานำเสนอ จะมีการจัดและดูแลอีเวนต์นับพันเพื่อยกระดับคุณภาพงานบันเทิงในอาณาจักร

และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับสูงสุด”

คุณ Bafarat ได้เสนอไฮไลท์งานในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย 55 อีเวนต์ใหญ่ พร้อมด้วยอีเวนต์ย่อยนับพันที่จัดโดย

เอกชน เทศบาล และหน่วยงานประจำเขต ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจาก GEA

“ความหลากหลายและสเกลงานบันเทิงในปี 2561 จะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงในราชอาณาจักร ด้วยการสร้างงานกว่า 224,000 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้ประกอบด้วยงานโดยตรง 114,000 ตำแหน่ง และงานทางอ้อม 110,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2573” Bafarat กล่าว “ครอบคลุมต่าง ๆ รวมถึงเด็กและเยาวชน

ทั้งหลาย จะมีโอกาสรับชมการแสดงดนตรีสด โชว์การละคร ละครเพลง ละครสัตว์ เทศกาลชุมชน และอื่น ๆ อีกมากมายทั่วราชอาณาจักร”

องค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งชาติอาระเบีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดยได้รับหน้าที่จัดอีเวนต์ทั้งสิ้น 52 รายการภายในปีนั้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100,000 คน ต่อมาในปี 2560 มีการจัดอีเวนต์กว่า 2,200 ครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วม

รวมกันราว 8.2 ล้านคน และในปี 2561 นี้ ก็จะมีอีเวนต์มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาทั่วราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงการแสดงของ

ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เกี่ยวกับองค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งชาติอาระเบีย

องค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งชาติอาระเบีย เป็นหน่วยงานรัฐที่ถือกำเนิดขึ้นจากโครงการ Vision 2030 ของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย โดยตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา สนับสนุน ควบคุมดูแล และจัดหาทุนรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านความบันเทิงที่มีศักยภาพทางการแข่งขันภายในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ด้วยความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

GEA ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามปฏิทินงานบันเทิง รวมถึงโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ ในชื่อ

@Roznamah_sa เพื่อรับชมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมรายสัปดาห์ และข้อมูลอัปเดตงานอีเวนต์

ที่มา: องค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงแห่งชาติอาระเบีย